

*Kính thưa:*

*PGS. TS. Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;*

*Các đồng chí đại diện các Vụ, Cục của Bộ Giáo dục và Đào tạo;*

*Các đồng chí cán bộ chủ chốt của Viện KHGD Việt Nam.*

Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn Ban cán sự Đảng Bộ, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tin tưởng và giao phó cho tôi trọng trách mới, cảm ơn Đảng ủy, Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ viên chức Viện KHGDVN đã tin nhiệm và ủng hộ tôi đảm nhận vị trí Viện trưởng Viện KHGDVN.

Tôi xin trân trọng cảm ơn ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc. Những kì vọng của Thứ trưởng càng khiến tôi thêm ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trên cương vị mới.

*Kính thưa các đồng chí,*

Trong suốt lịch sử phát triển từ ngày đầu thành lập, 6/12/1961 đến nay, Viện KHGDVN luôn khẳng định vai trò là một trong những đơn vị nòng cốt phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục của đất nước. Dấu ấn của Viện thể hiện qua

Chiến lược phát triển giáo dục từng thời kì, chương trình giáo dục phổ thông quốc gia hay công cuộc đổi mới căn bản toàn ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội trong từng giai đoạn.

Nhận trách nhiệm hoạch định hướng đi cho Viện KHGDVN, tiếp nối 60 năm cống hiến và thành tựu, tôi không ngừng trăn trở về tương lai của một viện nghiên cứu khoa học cấp quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hoá với những biến động xã hội liên tiếp. Không chỉ kịp thời đáp ứng những đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn, sứ mệnh của Viện trong giai đoạn tới sẽ còn là tìm ra lời giải cho những câu hỏi chưa bao giờ được đặt ra, dự phòng ứng phó cho những viễn cảnh chưa từng

xảy đến trong lịch sử. Chìa khoá để có thể nhanh chóng bước tiếp và tiến xa trong tương lai phụ thuộc vào khả năng tối ưu hoá các tiềm năng về nhân lực và vật lực của chính chúng ta.

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực là một trong những mục tiêu hàng đầu, mang tính chất quyết định đối với tương lai phát triển của Viện. Nhìn lại quá trình tham gia công tác tại nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước, tôi nhận thấy rằng sự trưởng thành trong sự nghiệp của một nhà khoa học không phụ thuộc vào những phòng lab tối tân hay các trang thiết bị hiện đại mà xuất phát từ những cơ hội được học hỏi, trau dồi, hợp tác và mở rộng mạng lưới nghiên cứu của bản thân.

Mong muốn của tôi là khiến cho môi trường làm việc của mỗi nghiên cứu viên Viện KHGDVN không chỉ giới hạn ở một trung tâm, phòng ban cụ thể với những đồng nghiệp ở trụ sở Trần Hưng Đạo, Trịnh Hoài Đức, Liễu Giai hay Phan Đình Giót, mà còn mở rộng ra các trường đại học, viện hàn lâm trong nước và quốc tế.

Mục tiêu này cũng gắn liền với tiềm năng về vật lực của Viện. Chúng ta có lợi thế về mặt tổ chức là đơn vị duy nhất trên cả nước nghiên cứu đa dạng các cấp học, bộ phận của hệ thống giáo dục, giúp cho các phát hiện khoa học có cơ hội được soi chiếu toàn diện và xuyên suốt hơn.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng ở vị trí trung tâm chiến lược, kết nối các tổ chức quốc tế với các cơ quan quản lý giáo dục địa phương và nhà trường tại Việt Nam.

Do đó, quy hoạch tổ chức đội ngũ một cách chặt chẽ cùng với tăng cường mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế sẽ nằm trong số các ưu tiên của chúng ta trong thời gian tới nhằm tận dụng tối đa, phát huy những lợi thế sẵn có thành công cụ trong tay, tạo đà cho sự phát triển bền vững của Viện.

Khi nghĩ về Viện KHGDVN những năm tới đây, trong tâm trí tôi không phải là một cơ quan nghiên cứu đơn lẻ mà sẽ phải là một hệ sinh thái nghiên cứu, với mỗi nghiên cứu viên là một hạt nhân tích cực, chủ động và tự do trong công tác đổi mới sáng tạo lĩnh vực khoa học giáo dục.

Với đội ngũ cán bộ viên chức tâm huyết, gắn kết, cùng sự quan tâm, ủng hộ từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong tay chúng ta hiện giờ đã hiện hữu từng mảnh ghép của viễn cảnh đó. Để hợp nhất lại tổng thể thành một bức tranh toàn cảnh đòi hỏi lòng nhiệt thành, đam mê, động lực vững vàng và quyết tâm cao độ của tập thể.

Tôi hy vọng được chung tay với tất cả thầy cô, anh chị cán bộ Viện cùng gây dựng niềm tin, phát triển tầm nhìn để tạo nên và nắm bắt những cơ hội trên con đường theo đuổi sứ mệnh lịch sử đang đặt ra trước mắt.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, đại diện các Cục, Vụ của Bộ, Ban lãnh đạo và các đồng chí cán bộ chủ chốt của Viện đã tham dự, ủng hộ và chia vui cùng tôi trong buổi lễ ngày hôm nay.

Tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, tin tưởng của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp và hỗ trợ của các Cục, Vụ, Viện và Văn Phòng Bộ, sự ủng hộ, san sẻ và giúp đỡ của toàn thể Ban Lãnh đạo và Cán bộ nhân viên của Viện KHGDVN trong thời gian công tác sắp tới.

Tôi xin chân thành cảm ơn.